

Họp Mặt **AH&THCC Melbourne** mùa Thu Năm 2010

Nhân dịp anh chị Nguyễn Đức Chí cựu sinh viên, cựu Giáo Sư, cựu Giám Đốc Trường Cao Đẳng Công Chánh đồng thời cũng là một cột trụ của LT AHCC trong nhiều năm qua từ Mỹ đến du lịch tại Melbourne, Ban Đại Diện AH&THCC Melbourne đã tổ chức Họp Mặt Mùa Thu Năm 2010 để đón tiếp anh chị.

Buổi họp mặt được tổ chức với chi tiết như sau:

Ngày: Thứ Bảy, 15 tháng 5 năm 2010

Giờ: 6 giờ tối gặp mặt, đúng 6:30 tối nhập tiệc

Địa điểm: Imperial Kingdom Restaurant

Theo thông lệ Ban Tổ Chức và anh chị Nguyễn Đức Chí đã có mặt lúc 6 giờ thiếu 15. Khoảng 6 giờ 5 phút thì một nửa số người ghi tên tham dự đã có mặt và lúc 6 giờ rưỡi thì toàn thể 23 người ghi tên tham dự đã có mặt đầy đủ. Đây là một điểm son của AH&THCC Melbourne, chúng tôi đã có thể tổ chức họp mặt theo phong cách của Tây Phương chứ “không xài giờ dây thun” nữa.

Buổi họp mặt rất thân mật và vui vẻ. Đây không những là dịp để các AH & TH có cơ hội chuyện trò mà còn là dịp để các chị có cơ hội tâm sự. Đồng thời có nhiều AH là học trò của AH Nguyễn Đức Chí nên cũng là dịp tốt để Thầy trò có dịp hàn huyên sau cuộc đời vào ngày 30 tháng tư năm 1975.

Trong buổi họp mặt này tất cả mọi người đều có lời chúc mừng chị Thiên Hương một cây viết gao cội của LT AHCC đồng thời là bà xã của AH Nguyễn Cư. Chị Hương dạo này mạnh khỏe và vui vẻ hẳn ra sau khi phải thay gan cách đây vài năm.

Buổi họp mặt kết thúc vào lúc 10 giờ tối với nhiều lýuến tiếc.

Danh sách quý anh chị AH & TH tham dự như sau:

Các AH Trần Văn Anh, Phạm Ngọc Lâm, chị Trương Công Thiện và các anh chị Bùi Kim Bảng, Nguyễn Cư, Nguyễn Kiêm Chi, Nguyễn Đức Chí, Trần Quang Hùng, Đoàn Đình Mạnh, Vũ Đình Ngũ, Huỳnh Thu Nguyên, Nguyễn Kiên Thành, Phan Khắc Thành.

Đoàn Đình Mạnh

******(AH Vũ Đình Ngũ chụp hình nên không có mặt)******



Từ trái qua phải, hàng ngồi: Các AH Trần Văn Anh, Bùi Kim Bảng, Phan Khắc Thành. Hàng đứng: các AH Đoàn Đình Mạnh, Nguyễn Kiêm Chi, Nguyễn Đức Chí, Trần Quang Hùng.



Từ trái qua phải, hàng ngồi: Các chị Nguyễn Kiêm Chi, Trần Quang Hùng, Đoàn Đình Mạnh, Nguyễn Đức Chí, Phan Khắc Thành, Bùi Kim Bảng. Hàng đứng: các chị Vũ Đình Ngũ, Nguyễn Cư, Huỳnh Thu Nguyên, Nguyễn Kiên Thành, Chị Trương Công Thiện.



Từ trái qua phải, hàng trước: AH Nguyễn Kiêm Chi, các chị Huỳnh Thu Nguyên, Bùi Kim Bàng, Phan Khắc Thành, Đoàn Đình Mạnh, Nguyễn Cư, Nguyễn Đức Chí, Trần Quang Hùng, Nguyễn Kiêm Chi, Chị Trương Công Thiện, Nguyễn Kiến Thành, Vũ Đình Ngũ. Hàng sau: các AH Huỳnh Thu Nguyên, Bùi Kim Bàng, Nguyễn Cư, Phạm Ngọc Lâm, Phan Khắc Thành, Đoàn Đình Mạnh, Trần Quang Hùng, Trần Văn Anh, Nguyễn Đức Chí và TH Nguyễn Kiến Thành (KTS). (AH Vũ Đình Ngũ chụp hình nên không có mặt)

Cô Dâu Việt – Chú Rể Anh

Lễ Ra Mắt tại Úc và Lễ Cưới tại Ý

Tháng 3 năm 2009, con gái đầu lòng của chúng tôi, cháu Katie Phương Mai, và Ged người chồng tương lai của cháu từ Luân Đôn về Melbourne để tham dự Lễ Ra Mắt. Đây không phải là Lễ Cưới vì 2 cháu không mặc trang phục Cô Dâu Chú Rể. Cũng không phải là Lễ Hôn vì có cả các nghi lễ cổ truyền Việt Nam chỉ dành cho Lễ Cưới như Lễ Gia Tiên. Số thân nhân và quan khách tham dự lên đến gần 150 người trong đó gần một nửa là quý anh chị Ái Hữu và Thân Hữu Công Chánh Melbourne.

Tháng 7 năm 2009, vợ chồng chúng tôi và con gái út, cháu Michelle, lên đường đi du lịch Âu Châu để tham dự Lễ Cưới của 2 cháu được tổ chức tại một Lâu Đài thuộc vùng Malcesine, Miền Bắc nước Ý. Trong Lễ Cưới này Xe Hoa của Cô Dâu là một loại xe đặc biệt, trông hơi giống xe “Tuk Tuk” của Thái Lan. Sở dĩ phải dùng loại xe này vì đường từ thành phố lên Lâu Đài có chỗ rất hẹp, xe hơi thường không thể qua lọt. Lễ Cưới của 2 cháu được cử hành

theo nghi thức Ý có thông dịch viên với sự tham dự của 2 bên Cha Mẹ, các em và bạn bè.

Vừa được đứng ra tổ chức Lễ Ra Mắt cho con theo nghi lễ cổ truyền Việt Nam vừa được tham dự Lễ Cưới tổ chức tại một Lâu Đài thuộc vùng non nước trữ tình như Malcesine quả thật chúng tôi rất may mắn. Xin tạ ơn Trời Đất.

Đoàn Đình Mạnh



Hai cháu Katie & Ged làm Lễ Gia Tiên tại Melbourne